

TỔ CHỨC THU THẬP THÔNG TIN THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1

Căn cứ KH số 69/KH-CTK ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Cục Thống kê Thành phố về điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Chi cục Thống kê Quận 1 đã xây dựng kế hoạch số 67/KH-CCTK ngày 25 tháng 6 năm 2024 về Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số 2024 trên địa bàn Quận. Cuộc điều tra này tại Quận 1 sẽ thực hiện điều tra tại 6 phường gồm phường Bến Nghé, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Cô Giang, Nguyễn Thái Bình, Cầu Kho; tổng số địa bàn điều tra là 24 địa bàn; số điều tra viên, tổ trưởng tham gia là 28 người. Quận 1 đã thực hiện công tác tuyên truyền cuộc điều tra qua website của UBND Quận và các phường, đặt biệt gửi thư ngỏ đến từng hộ dân được chọn mẫu điều tra. Thời gian thu thập thông tin tại hộ được bắt đầu từ ngày 1/7/2024 đến ngày 15/8/2024. Tính đến cuối tháng 7, Quận 1 đã hoàn thành 602/612 tổng số hộ, đạt 98,37% theo kế hoạch.

Để đảm bảo chất lượng cuộc điều tra, Chi cục Thống kê cùng phối hợp với Giám sát viên Cục Thống kê Thành phố để tiến hành kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin của điều tra viên tại một số hộ trên địa bàn điều tra thuộc Phường Nguyễn Thái Bình và Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1. Sau mỗi buổi giám sát, kiểm tra đều chi cục thống kê đều chia sẻ kinh nghiệm để ĐTV đến các hộ sau đạt hiệu quả tốt hơn.



Một số hình ảnh giám sát tại hộ Phường Nguyễn Thái Bình và Phường Cầu Ông Lãnh

Kết quả kiểm tra giám sát ghi nhận UBND các phường đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc và hỗ trợ điều tra viên trong quá trình điều tra. Điều tra viên đã trực tiếp đến hộ phỏng vấn và thực hiện khá tốt quy trình phỏng vấn. Tuy nhiên trong quá trình điều tra thực tế tại hộ điều tra viên cũng gặp một số khó khăn như: hộ nằm trong khu vực đông

dân cư, sâu trong ngõ hẻm, hộ nhiều nhân khẩu thuộc nhiều thế hệ, hộ chưa nhiệt tình cung cấp thông tin nhất là các câu hỏi về lịch sử sinh của phụ nữ, biện pháp tránh thai, thông tin về người chết... hoặc hộ thường xuyên không có mặt ở nhà. Mặc dù có nhiều khó khăn trong quá trình thu thập thông tin tại hộ, các điều tra viên vẫn kiên trì, chịu khó, tìm mọi cách để tiếp xúc và phỏng vấn hộ. Ngoài công tác kiểm tra giám sát tại địa bàn, Chi cục thống kê cũng thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát trên Trang điều hành tác nghiệp và thông báo các lỗi logic để điều tra viên kiểm tra, xác minh, hoàn thiện thông tin trên phiếu điều tra CAPI đảm bảo chất lượng thông tin tốt nhất. Với sự quan tâm của lãnh đạo Cục Thống kê Thành phố, chính quyền địa phương và cùng với sự quyết tâm, khắc phục khó khăn, Chi cục Thống kê Quận 1 sẽ hoàn thành tốt cuộc điều tra, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

CHI CỤC THỐNG KÊ QUẬN 1